



COUNTY OF ORANGE

P R E S S R E L E A S E

WWW.OCGOV.COM

*** THÔNG BÁO TRUYỀN THÔNG ***

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên Lạc: Jackie Tran
Đặc Trách Thông Tin
Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC
jackie.tran@occr.ocgov.com

Đại Bồi Thảm Đoàn Công Bó Phúc Trình mang tên “Gimme Shelter and a Pound of Advice” Tình Trạng Chăm Sóc Thú Vật dưới sự Quản Trị của Quận Cam

TUSTIN, Calif. (Ngày 7 Tháng Sáu, 2023) – Vào sớm ngày hôm nay, Đại Bồi Thảm Đoàn Quận Cam đã công bố phúc trình liên quan đến sự xem xét Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam. Bản Phúc Trình sẽ được xem xét trở lại, và sẽ có một sự phúc đáp chính thức chuẩn bị bởi Văn Phòng Tổng Quản Trị trong vòng 90 ngày. Trong khi Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam không thể bình luận gì về phúc trình vào thời điểm này, cơ quan xin cảm tạ Đại Bồi Thảm Đoàn đã chú ý đến trung tâm tạm trú của các thú vật và nhấn mạnh đến những thành tựu gần đây.

Những Điểm Chính Yếu Quan Trọng & Thành Tựu của Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC 2022

- Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC chăm sóc cho 14,687 thú vật và là một trung tâm tạm trú cho thú vật lớn nhất tại các thành phố.
- Trung tâm tạm trú tỷ lệ cứu sống tổng quát là 82.06 %, với tỷ lệ cứu sống các con chó là 94.16% và 73.63% cho mèo.
- Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC đã tư vấn hơn 10,000 cuộc viếng thăm để nhận nuôi (Cả hai vừa lấy hẹn và đến tận chỗ không cần lấy hẹn trước), kết nối những người có khả năng nhận nuôi với những người bạn lông xù, đưa đến việc tỷ lệ nhận nuôi chó và đem trả trở lại thấp chỉ có 11.6%.
- Đối với điểm chính yếu quan trọng cho những thú vật cần được nhận nuôi, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC bắt đầu miễn lệ phí nhận nuôi cho những con chó nặng từ 25 lbs trở lên vào Tháng Mười Hai 2022. Quyết định này đã khuyến khích thêm nhiều gia đình nhận nuôi những loại chó trung bình và loại lớn so với cùng tháng của năm trước đó.
- Mỗi ngày Thứ Bảy, những con chó lớn được trình diện để trưng bày những cá tính đáng yêu của chúng tại chợ phiên *Pooches on the Patio*, một chương trình gặp gỡ và làm quen để nhận nuôi.
- Chương Trình cung cấp thực phẩm lái xuyên qua mang tên *The Family Furst Drive-Thru Pet Pantry* đã phân phối hơn 85 tấn thực phẩm tặng không nhằm giúp các gia đình giữ nuôi hơn 9,000 thú vật.
- Hơn 2,000 thú vật có nguy cơ nhất, như các loại thú đang nuôi con, và những con mèo con nhỏ, được đặt dưới sự chăm sóc đặc biệt của những thiện nguyện viên tận tâm và đầy lòng nhân ái. Xuyên qua sự hợp tác với các cơ quan cứu trợ và những trại tạm trú kết nghĩa, hơn 5,000 thú vật đã được thu xếp để nhận nuôi.
- Các Chiến Dịch hoạt động thường nhật trên các đường phố đã đáp ứng 48,811 cuộc gọi từ cộng đồng liên quan đến cứu cấp những thú vật di hoang, bệnh hay bị thương, điều tra các bạo hành đối với thú vật, sao lãng hay những loại chó dữ dằn và nguy hiểm và những loại chó sửa thường xuyên và chích người bệnh dại và cung cấp 24/7 sự hỗ trợ cho các cư dân trong cộng đồng.

- Trung Tâm điện thoại của Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC đã trả lời hơn 114,000 cuộc gọi, qua dịch vụ điện thoại được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam mỗi ngày ngoại trừ ngày lễ của Quận.
- Bệnh xá tại cơ quan đã thực hiện hơn 4,500 cuộc giải phẫu thiện/triệt sản để tăng cường sức khỏe cho những thú vật bao gồm nhưng không giới hạn chăm sóc vết thương, cắt các cục mỡ dư thừa, làm sạch các mầm móng ung thư, sửa chữa thoát vị, khám răng và nhiều thứ khác..

Nhiều sự kiện trong những năm gần đây đã cung cấp một cơ hội cho Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC đưa ra nhiều chương trình đầy sáng tạo. Nhiều chương trình thử nghiệm thành công đã được thiết lập và thi hành, cho phép Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật tiếp tục điều hành.

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC liên tục thẩm định và cập nhật hóa các chương trình để đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng mà cơ quan đang phục vụ. Trung tâm tạm trú rất phấn khởi phát động những giải pháp mùa hè, bao gồm những chương trình thử nghiệm phụ trội, nói rộng việc làm thế nào để giúp đỡ người và thú vật.

Muốn biết thông tin về những cách thức cộng đồng có thể yểm trợ các thú vật tại trung tâm tạm trú, xin vào ocpetinfo.com/get-involved or [OC Animal Care's Amazon Wishlist](#).

###

Về Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC là trung tâm tạm trú cho các thú vật tại các thành phố lớn nhất tại Quận Cam. Trung tâm phục vụ 14 thành phố và các khu vực tự trị của Quận và thu nhận hơn 14,500 thú vật mỗi năm. Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC cung cấp nơi trú ẩn và chăm sóc, nuôi dưỡng mối liên hệ giữa người và thú, và quảng bá sự an toàn trong cộng đồng. Muốn biết thêm thông tin về Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC, xin vào ocpetinfo.com.